



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

๑. นำบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย ที่หน่วยงานราชการออกให้ แสดงต่อกรรมการ

๒. แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างหรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
(แนบท้ายประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นายสทภูมิ พุ่มวงษ์	วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
๒	๑๐๒	นายนฤชา สุพรรณโรจน์	เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	
๓	๑๐๓	นายภูวดล หลีพันธ์	ประเมินด้านความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินสมรรถนะของบุคคล (สัมภาษณ์) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒	